

# คำอธิษฐานที่เกิดผล

## พระคริสตธรรมประทีป 1956

หญิงคนหนึ่ง ได้ถามชายหนุ่มที่ประตุนิศจักรของหมู่บ้านที่มีโรงงานทอผ้าใหญ่กว่า “ท่านเป็นศิษยาภิบาลใหม่หรือคะ?”

“ใช่ครับ”

“ขอให้ท่านอธิษฐานเพื่อบุตรชายของฉันได้ไหมคะ”

“เขาชื่ออะไรครับ”

“เฮนรี มอลลาร์ด”

“เขาอยู่ที่นี้หรือครับ”

หญิงนั้นตอบด้วยเสียงกระเส่าว่า

“ไม่ได้มาค่ะเขาไปที่หนองน้ำเพื่อจับปลา”

ชายคนหนึ่งสั่งระฆังเพื่อเรียกประชุม ศิษยาภิบาลใหม่ นำการประชุม และไม่ได้คิดถึงเฮนรีเลย จนกระทั่งเกือบจบคำอธิษฐานก่อนการเทศนา พระเจ้าทรงคลาใจให้ท่านอธิษฐานว่า “ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงช่วยเฮนรี มอลลาร์ดให้รอด ในการที่เขาได้ออกไปจับปลาในวันอาทิตย์แทนการมาโบสถ์ ขอทรงโปรดให้เขารอดเป็นแน่ เพื่อเขาจะปฏิบัติพระองค์เป็นนิตย์”

เวลาบ่ายวันนั้น เฮนรี มอลลาร์ดกลับบ้านจากหนองน้ำ เขาได้พบเพื่อนคนหนึ่งชื่อ วอลเตอร์ แมนลี่ ซึ่งได้พูดกับเขาว่า “เฮนรี ศิษยาภิบาลใหม่ได้อธิษฐานเพื่อคุณเช้านี้”

เฮนรีหัวเราะ “เขาก็อธิษฐานเพื่อคนบาปทุกคนนะแหละ”

“แต่ท่านได้อธิษฐานพิเศษเฉพาะตัวคุณ เฮนรี มอลลาร์ด เมื่อคุณไปจับปลาอยู่ที่หนองน้ำ”

“อะไร เขาไม่ได้อธิษฐานอย่างนั้นเขาไม่ได้ออกชื่อของผม” เฮนรีได้พูดด้วยความโกรธ

“จริงทีเดียว”

เฮนรีร้องว่า “ถึงแม้ว่าเขาเป็นศิษยาภิบาล ผมจะตีเขาด้วยแส้ไม้”

แล้วเขาวิ่งกลับไปบ้าน และได้เถียงกับมารดาของเขา

มารดาได้อธิบายว่า “แม่ได้อธิษฐานเพื่อลูกเสมอ”

เฮนรีตอบว่า “แต่ไม่ใช่ชื่อของผมต่อหน้าทีประชุม”

“ทุกคนรู้ว่าแม่มีความโศกเศร้ามากที่ลูกเป็นคนเหลวไหล จวนจะถึงเวลาประชุมตอนค่ำแล้ว ลูกจะไปกับแม่ไหม?”

“ครับ ถึงอย่างไรก็ดี ไม่มีอะไรมาเปลี่ยนใจผมได้หรอก ผมได้พูดว่าจะเอาแซมมาตี ศิษยาภิบาลใหม่ ผมตั้งใจจะทำอย่างนั้นจริงๆ”

ตามปกติไม่มีใครมีคนไปประชุมกันมากนักในตอนค่ำ แต่คืนวันนั้นมีคนมาประชุมเต็มโบสถ์ ที่แรกมีน้อยคนกล่าวคำเป็นพยาน แต่เมื่อวอลเตอร์ แมนลี่ เพื่อนของเฮนรีได้ยืนขึ้นและบอกว่า “ผมหวังว่าผู้หนึ่งจะอธิษฐานเพื่อผม ออกชื่อของผมเพื่อผมจะรอดจากความบาป”

ทันใดนั้นมีผู้ชาย 10 กว่าคนยืนขึ้นขอให้มีการประชุมอธิษฐานออกชื่อของเขาเหมือนกัน

ทุกคืนตลอดอาทิตย์นั้น ได้มีการประชุมที่โบสถ์ จนไม่มีที่พอนั่ง เฮนรีมอลลาร์ด แสดงความโกรธจนถึงวันศุกร์แต่ค่านั้นเขาอธิษฐานเองและได้รับความรอด มีหลายคนพากันชื่นชมยินดีมาก เมื่อศิษยาภิบาลเดินกลับบ้านพร้อมกับสมาชิกคนหนึ่ง ท่านถามว่า “ทำไมทุกคนแสดงความยินดีที่เฮนรีได้กลับใจเสียใหม่”

“ท่านทราบใหม่ว่า เฮนรีกับมารดาของเขาเป็นเจ้าของโรงงานทอผ้าใหญ่ที่เกือบทุกคนในหมู่บ้านนี้ทำงานที่นั่น”

เฮนรีได้รับความรอดอย่างแท้จริงเขากับคนงานของเขาได้สร้างโบสถ์ใหม่เพราะมีคนมากกว่า 400 คนได้กลับใจเสียใหม่ เพราะคำขอของมารดาที่ขอให้ศิษยาภิบาลอธิษฐานเพื่อบุตรชายของเขา นั่นเอง ในที่สุดเฮนรีก็ไม่เคยได้ใช้แซมมานั้นเลย

เวลาที่ท่านอธิษฐาน ขอให้อธิษฐานโดยออกชื่อผู้ที่ท่านต้องการให้เขาได้รับความรอด เช่นเดียวกับเรื่องนี้

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีที่ 50 ฉบับที่ 266 มกราคม – กุมภาพันธ์ 1999, หน้า 46-47.